

เยี่ยมชมรม ชมกิจกรรมชมรมคุ่มครองผู้บริโภครโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคม

ศิริัญญา กระดมพี
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เดี๋ยวนี้นี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า “เด็ก” หรือ “เยาวชน” ถือเป็นกำลังสำคัญของชาติ ดังนั้น การคุ่มครองผู้บริโภครจึงต้องเริ่มที่กำลังสำคัญของชาติเช่นกัน สำนักงานคณะกรรมการคุ่มครองผู้บริโภคร (สคบ.) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และชมรมคุ่มครองผู้บริโภครในสถานศึกษาจัดกิจกรรมคุ่มครองสิทธิผู้บริโภครในสถานศึกษาทั่วประเทศ กว่า ๗๐๐ ชมรม ที่ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนนำและจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคุ่มครองสิทธิผู้บริโภคร เพราะการที่จะปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกการรักษาสิทธิผู้บริโภครให้มีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ต้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน

การจัดกิจกรรมชมรมคุ่มครองผู้บริโภครดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ และเป็นกิจกรรมที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านการคุ่มครองสิทธิผู้บริโภครจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกระบวนการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน หรือที่เรียกว่า “ยุว. อสคบ.” (ยุวอาสาสมัครคุ่มครองผู้บริโภคร) สำนักงานคณะกรรมการคุ่มครองผู้บริโภคร มีโอกาสได้เยี่ยมชมการจัดการจัดกิจกรรมของชมรมคุ่มครองผู้บริโภครโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ชมรมคุ่มครองผู้บริโภครดีเด่น ประจำปี 2555 เป็นเครือข่ายคุ่มครองสิทธิผู้บริโภคร ที่ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรมระหว่างครูที่ปรึกษาชมรม กับ ยุว.อสคบ. หน้าใสๆ หัวใจพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคร จัดกิจกรรมนำความรู้การคุ่มครองสิทธิผู้บริโภครในโรงเรียนและสู่ชุมชน

อาจารย์ไพศาล พรรณะ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เล่าถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าว ว่า มีครูที่ปรึกษาชมรมคุ่มครองผู้บริโภครที่รับผิดชอบโดยอาจารย์นิภา เกตุตรง และอาจารย์สุดรักษ์ ศรีสุภาพ จัดกิจกรรมชมรมคุ่มครองผู้บริโภครเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคม โดยชมรมมีการนำความรู้เรื่องการคุ่มครองสิทธิผู้บริโภครมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านการเรียนการสอนให้กับ ยุว.อสคบ. ในวิชากิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการความรู้การคุ่มครองสิทธิผู้บริโภคร ซึ่งชมรมมีเป้าประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภครภายในและภายนอกโรงเรียนตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภครและหน้าที่ของผู้บริโภคร ทั้งนี้ ชมรมมีการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแกนนำ เพื่อนำความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้บริโภครที่เข้มแข็งตระหนักถึงบทบาท สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการคุ่มครองสิทธิผู้บริโภคร และรู้จักปกป้องรักษาสิทธิของตนเอง ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนแกนนำชมรมคุ่มครองผู้บริโภคร โดยการจัดกิจกรรม สคบ. รวมพลังรณรงค์เผยแพร่ความรู้สู่เพื่อน สู้ครอบครัวและชุมชน

นอกจากนี้ ชมรมมีการประยุกต์การจัดกิจกรรมด้านการคุ่มครองสิทธิผู้บริโภคร โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ตามเทศกาล งานประจำปี ประเพณี ภายในท้องถิ่น ในการนำความรู้เรื่องการคุ่มครองผู้บริโภครสู่ชุมชน ซึ่งหากพบปัญหาการถูกละเมิดสิทธิหรือประเด็นปัญหา ทางชมรมจะดำเนินการเผยแพร่ความรู้และประสานหน่วยงานภายในจังหวัดเพื่อตรวจสอบและแก้ไข หรือแจ้งร้านค้าที่ขายสินค้าต่อของคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน โดยการให้คำแนะนำ ขอความร่วมมือเพื่อแก้ไข หากร้านค้าใดไม่ให้ความร่วมมือก็จะได้รับการต่อต้านจากนักเรียน โดยการไม่ใช้บริการร้านนั้นๆ

สำนักงานคณะกรรมการคุ่มครองผู้บริโภครหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมลักษณะนี้จะสามารถเป็นกิจกรรมต้นแบบที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เป็นแหล่งผลิตเยาวชนที่จะเป็นผู้บริโภครที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยต่อไป

อ้างอิง : ชมรมคุ่มครองผู้บริโภครโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคม จังหวัดหนองคาย


